

SINH HOẠT AHCC MIỀN ĐÔNG BẮC HOA KỲ

Trần Khương ghi, 3-11-01

Thường lệ AHCC miền Đông Bắc Hoa Kỳ họp mặt 1 năm 2 lần vào mùa hè và vào khoảng Tết âm lịch. Hè vừa qua, vài AH và gia đình đi nghỉ hè hay đi xuyên bang nên không có dịp gặp mặt định kỳ đông đủ như mọi năm, tuy nhiên liên lạc với nhau qua điện thoại vẫn bình thường và không có gì mới lạ.

Bây giờ đang cuối thu, không còn những cánh rừng rực rỡ như nở hoa, lá trở màu sắc sỡ đỏ vàng, đặc biệt của vùng New England, đã rơi rụng theo những cơn gió lạnh lạnh cuối thu. Trời bắt đầu se lạnh, chuẩn bị cho một mùa đông tuyết rơi giá buốt sắp tới. Đêm nay, 3-11-2001, chúng tôi có dịp gặp lại nhau trong tiệc cưới do AH Nguyễn Hữu tổ chức cho lễ thành hôn của thứ nam Nguyễn Hữu Minh Nhật cùng cô Lương Anh Trâm, thứ nữ của Ông Bà Lương Xuân Thắng Tại Boston, Massachusetts. AHCC miền Đông Bắc tham dự đông đủ trong buổi tiệc chung vui này cùng gia đình AH Nguyễn Hữu.

Khi các AH đã đến đông đủ và nhân mấy phút trước khi yến tiệc mở đầu, AH Tuấn cũng không quên kết hợp việc họp mặt AH để anh chị em cùng yểm trợ LTCC.

Anh chị em lại được dịp hàn huyên tâm sự, AH Sến nói về bầy cá tăng trưởng quá nhiều nên hồ cá của AH đã bị thiếu oxygen trong mùa nóng vừa qua. AH Thạch bàn về ảnh hưởng "September 11" đến công ty mà AH đang làm việc. Anh chị Lý nhắc lại mẩu chuyện vui cũ của anh chị Sến về tiệm thuốc bắc "Vĩnh Kan". Hai AH Thời, Đức thì được 1 tuần nghỉ hè muộn về Cali nắng ấm vào ngày mai. Sau cùng, khi gia đình hai họ đưa cô dâu chú rể đến trình

làng, là lời chúc phúc của bác Tuấn cho cô dâu chú rể, sau khi AH Đức mở đầu bằng vài câu thơ dí dỏm về "Thương em không biết để dâu..." và nói lên hình ảnh hạnh phúc điển hình của hai bác Tuấn kết hôn đến nay đã được 57 năm.

Buổi tiệc được tiếp nối với những giọng ca vui tươi làm quà tặng cô dâu chú rể... Các AH đã cùng nhau trò chuyện đến khi hầu hết khách hai họ đều về, các AH mới tạm chia tay ra về trong khi cô dâu chú rể và gia đình hai họ vẫn còn tiếp tục sánh đôi dìu nhau trên sàn nhảy.

T.B. : Xin gửi tới Anh chi phiếu \$160 yểm trợ LTAHCC. (Xin xem chi tiết trong danh sách yểm trợ LTAHCC).

SINH HOẠT AHCC VÙNG HOA THỊNH ĐỐN.

Mùa Thu Tân Ty (30-9-2001)

Bùi Thanh Dương ghi

Buổi họp mặt thường niên AHCC vùng Hoa Thịnh Đốn, mùa Thu Tân Ty đã được tổ chức vào ngày chủ nhật 30-9-2001, lúc 12 giờ trưa, tại tư thất AH Trần Quang Nghiệp, ở Silver Spring, Maryland.

Hầu hết các AHCC và phu nhân đã đến tham dự đông đủ, tổng số vào khoảng 60 người. Đặc biệt lần họp này, có chị Châu Thành Đức, phu nhân của AH Châu Thành Đức, cũng đến dự chung vui cùng chúng tôi, sau nhiều năm mất liên lạc, kể từ khi anh Đức từ trần năm 1985. Ngoài ra, còn có 2 AHCC Ngô Hoàng Các ở Camp Hill, PA. và AH Trần Lâm Thạch ở Harrisburg, PA, bạn đồng khóa 6 KSCC cũng đến dự.

Mở đầu sinh hoạt, AH Bùi Thanh Dương giới thiệu chị Đức, anh Các và anh Thạch được mọi người hoan nghênh nhiệt liệt. Đồng thời AH Hoàng ngọc Ấn ở New Orleans, Louisiana đã về hưu và sẽ dọn về định cư ở vùng Hoa Thịnh